



3 อ. 3 ส.



สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย



สาธารณสุขพิจิตร เตือนประชาชน ไม่ประมาท ห่วง”เมลิออยด์โตซิส”ระบาดซ้ำ

นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวว่า จากกรณีที่มีการระบาดของโรคเมลิออยด์โตซิสในจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรยังคงความเข้มข้นในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถติดต่อจากการสัมผัสกับดินหรือน้ำผ่านทางแผลหรือผิวหนัง หรือหายใจเอาฝุ่นจากดินที่มีเชื้อเจือปน เชื้อเมลิออยด์โตซิสสามารถอยู่ได้ในซากสัตว์ ที่อยู่ในดินและน้ำ ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ ชาวนา รับจ้าง ที่ต้องทำงานสัมผัสกับดินและน้ำเป็นประจำ สถานการณ์ของโรคเมลิออยด์โตซิสในจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 ธันวาคม 2558 พบผู้ป่วยทั้งหมด 55 รายเฉลี่ยเกือบทุกอำเภอ มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย ที่อำเภอเมืองพิจิตร กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คืออายุ 50-54 ปี รองลงมาคือ อายุ 5-9 ปี และ อายุ 15-19 ปี ตามลำดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นนักเรียน และประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ตะพานหิน วังทรายพูน วชิรบารมี โพธิ์ประทับช้าง และเมืองพิจิตร และเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่พบผู้ป่วยมากที่สุด

นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ กล่าวต่อไปว่า โรคเมลิออยด์โตซิส เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย พบได้ในคน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น แพะ แกะ หมู โค กระบือ ส่วนในคนพบทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ในประเทศไทยมีผู้ป่วย 2000-3000 รายต่อปี พบมากในฤดูฝน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากที่สุดอาการของโรค แบ่งเป็น ๓ แบบ ได้แก่ ๑.อาการใช้นานไม่ทราบสาเหตุ น้ำหนักลด ต่อมาจึงเกิดอาการรุนแรงขึ้น ๒.อาการของการติดเชื้อเฉพาะที่ ส่วนใหญ่พบการติดเชื้อที่ปอด ซึ่งมีอาการเหมือนปอดอักเสบ คือมีไข้ ไอ มีเสมหะเล็กน้อย น้ำหนักลด บางรายไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก บางรายมีอาการของฝีในตับ ฝีในกระดูก ๓.การติดเชื้อในกระแสโลหิต เชื้อจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดไปทั่วร่างกายและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว การป้องกันโรค ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเมลิออยด์โตซิส ดังนั้นประชาชนควรมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรค เช่นกรณีมีบาดแผลเมื่อต้องสัมผัสดินและน้ำให้รีบทำความสะอาดทันที ส่วนบุคคลที่เป็นโรคเบาหวาน และแผลบาดเจ็บรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดินและน้ำ เช่น ในไร่ นา หรือ ในพื้นที่ที่มีการเกิดโรคนี้นเป็นประจำ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้สวมรองเท้าบูทป้องกัน โรคเมลิออยด์โตซิสมักพบอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตในคนที่เป็นโรคเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน โรคไต ทั้งนี้มักมีการกลับซ้ำของโรคในกรณีให้การรักษาระยะสั้นและผู้ป่วยมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง จึงขอเตือนประชาชนให้คอยสังเกตอาการหากมีอาการดังกล่าวข้างต้นหรือมีข้อสงสัยให้รีบมาพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที